

ตัวชี้วัดที่ 2.12 : ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
 การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)

สูตรการคำนวณ : **(ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา และยังไม่ได้มีการตีพิมพ์)**

$$\frac{\text{ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก}}{\text{จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด}} \times 100$$

ผลการดำเนินงาน : งานวิจัยที่ตีพิมพ์

ค่าน้ำหนัก	ระดับคุณภาพงานวิจัย	จำนวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
0.125	- มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ		
0.25	- มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI		
0.50	- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.		
0.75	- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.		
1.00	- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI		
รวม (เรื่อง) และรวมคะแนนถ่วงน้ำหนัก			
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)			
คิดเป็นร้อยละ (%)			
ผลคะแนนที่ได้ (เทียบบัญญัติไตรยางศ์ กำหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน)			

เอกสารอ้างอิง : ให้คณะจำแนกหรือแสดงชื่อผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ โดยแบ่งตามระดับคุณภาพของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ตารางสรุปข้อมูลผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ที่	ชื่อนักศึกษา	ชื่อผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่	แหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่	ระดับค่าน้ำหนักการตีพิมพ์	อ้างอิง	หมายเหตุ	วคป.
1						TCI ลำดับที่	
2						scopus	
3					วารสารวิชาการ ตามประกาศ สมศ.	ลำดับที่	

กรณีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. หรือ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1-4 จะต้องอ้างอิงลำดับหรือหมายเลขวารสารด้วย เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อผลการดำเนินงานที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนั้นๆจริง